



ข่าวประจำวัน ทอ.

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สำนักงานกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ปีที่ ๖๔ ฉบับที่ ๒๔๐ วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑



พลอากาศเอก ชัยพลฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบนโยบาย การปฏิบัติงาน ให้กับ พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการ อากาศโยธิน หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และ ผู้บังคับกองพัน ทหารอากาศโยธินที่ตั้งดอนเมืองและกองบินต่างจังหวัด เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันสถาปนาหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครบ ๗๑ ปี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเจริญธรรมพร หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

“กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”



ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx

เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก



พลอากาศโท พัทธนันท์ นุชพงษ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และนักเรียนนายเรืออากาศ เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครบ ๗๑ ปี



พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้าง หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ร่วมในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์และพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการ อากาศโยธินครบ ๗๑ ปี (๑ มกราคม ๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน (๒)



ในโอกาสนี้ พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานมอบรางวัลแก่ หน่วยตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งกองทัพอากาศดีเด่น ชนะเลิศได้แก่ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการเคมี ชีวะ และกัมมันตรังสีสายแพทย์ ครั้งที่ ๑



พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจิษฐ์ณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการเคมี ชีวะ และกัมมันตรังสีสายแพทย์ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๖๒ โดยมี พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ อนุโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณด้านหน้าฝ่ายขนส่ง กองบริการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

สำนักงานนิรภัยทหารอากาศกำหนดจัดงานรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กิจกรรมในงานประกอบด้วย การประกวดบอร์ดนิรภัย การฟังบรรยายจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง การตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับรางวัลจำนวนมาก

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน กองบิน ๔๑



พลอากาศตรี ธาดา เคี่ยมทองคำ เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน กองบิน ๔๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสวัสดิการ กองบิน ๑



พลอากาศตรี ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสวัสดิการ กองบิน ๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๒ โดยมี นาวาอากาศเอก พิษณุณ อະสีตริตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการรณรงค์นรภัยภาคพื้น ในช่วงเทศกาลปีใหม่



พลอากาศตรี ไกรสิงห์ แก่นการ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์นรภัยภาคพื้น ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมี นาวาอากาศเอก เทอดศักดิ์ ยืนยง ผู้อำนวยการกองนรภัยภาคพื้น สำนักงานนรภัยทหารอากาศ เป็นผู้บรรยายเรื่อง ข้อข้ออย่างไรให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ กองบิน ๒



พลอากาศตรี อำนวย สมวงศ์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ ด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ กองบิน ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี นาวาอากาศเอก วสันต์ บัณฑิตศักดิ์สกุล ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

คณะอาจารย์ นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการกิจ รุ่นที่ ๖๓ เยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑



นาวาอากาศเอก ประภาส สอนใจดี รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการกิจ รุ่นที่ ๖๓ จำนวน ๘๗ คน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

ปิดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารในสวนกองทัพอากาศ ชั้นปีที่ ๒



นาวาอากาศเอก สมชาย แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการกองกำลังพลสำรอง และการสัสดี สำนักนโยบาย และบริหาร กำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ ในฐานะ ผู้บัญชาการศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหารในสวนกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารในสวนกองทัพอากาศ ชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก สรยุทธ จันทราชา รองผู้บังคับการกองบิน ๒ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

อบรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียนให้แก่กำลังพล กองบิน ๑



นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมอาเซียน ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองบิน ๑ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ของกลุ่มประเทศในอาเซียน เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมจันทบุษยา กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้บินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร) ออกเยี่ยมเยียนช่วยเหลือพี่น้องประชาชน



นาวาอากาศเอก สุวิทย์ กุลสวัสดิ์ ผู้บังคับผู้บินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร) นำข้าราชการ ผู้บินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร) มอบถุงยังชีพและผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลวัฒนานคร ได้แก่ บ้านหนองแสง บ้านโนนจิก บ้านพร้าว และ ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑